
 

 

  

   

 

     

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะอนุ

กรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค           

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา      

ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CA 426 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะอนุ

กรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาที่ส าคัญ คือ 

 ฉบับที ่๔๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

คณะอนุกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านสทิธิมนษุยชน สทิธเิสรีภาพและการคุ้มครองผูบ้ริโภค  
เอกสารข่าว 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณารายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง 

พ.ศ. .... และติดตามผลการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โดยได้มขี้อเสนอแนะส าคัญ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในระยะเร่งด่วน 

 ด้านการทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมาย  

- กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งทบทวนเนื้อหาของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด 

ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพร (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕          

ให้มีการจ ากัดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อทางการแพทย์ โดยห้ามการจ าหน่ายกัญชาแก่บุคคลทั่วไป

เพื่อนันทนาการหรอืการใชก้ัญชาที่ไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ด้านการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต้องแสดงข้อความว่าเป็นสถานที่

จ าหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา และต้องแสดงข้อความด้วยว่าใช้ส่วนใดของกัญชามาเป็นส่วนประกอบ 

ทั้งนี้ ควรประสานงานร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติหมั่นลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารปรุงส าเร็จ ร้านอาหาร 

Street Food หากพบว่ามีการกระท าผดิต้องเข้าตักเตอืน หรอืมีบทลงโทษ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง

เข้มงวด  

๒. กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ควรเป็นแกนหลัก

ในการประสานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     

ด้านสุขภาพในเรื่องกัญชาและสารสกัดจากกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ         

ที่ถูกต้อง รวมทั้งร่วมกันวางแผนบูรณาการการท างานและพัฒนาแผนเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา      

การแพร่ระบาดของข่าวลวงที่หวังผลเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ เกี่ยวกับกัญชา สารสกัดจากกัญชา และผลิตภัณฑ์และ

บริการที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในเครือขา่ยสังคม ออนไลน์ และในชีวติประจ าวัน 

 

พิจารณาร่างรายงานสรุปผลการพจิารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... และติดตามผลการบังคับ
ใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

-๒- 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ / ข่าว 

ข้อเสนอแนะในระยะยาว 

๑. กระทรวงสาธารณสุขควรจัดท าและเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติกัญชา พ.ศ. ....” (ฉบับรัฐบาล)        

โดยให้มีสาระส าคัญที่บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ควรอนุญาตให้มีการเสพหรือ

บริโภคเพื่อนันทนาการ ทั้งนี้  ควรแยกเนื้อหาการควบคุม ก ากับดูแลตามกฎหมายเกี่ยวกับ “กัญชง”                

ออกจาก “กัญชา” เนื่องจากพืชในสกุล Cannabis ทั้งสองชนิดมีสาระส าคัญและการใช้ประโยชน์หลายประการ     

ที่แตกต่างกัน 

๒. กระบวนการตราร่างกฎหมายควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact 

Analysis : RIA) และเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเป็นการทั่วไปด้วย      

ตลอดจนควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้กี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบหรอือาจได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้เสีย        

กับประเด็นการใช้ประโยชน์จากกัญชา อย่างครบถ้วน รอบด้าน ซึ่งจะช่วยท าให้นโยบายหรือมาตรการการใช้

ประโยชน์จากกัญชามีเนื้อหาสาระและกลไกที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคม 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. จะได้น าเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาฉบับดังกล่าว            

ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งหากคณะกรรมาธิการเห็นชอบกับข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวแล้ว จะได้มีหนังสือส่งข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ

ในห้วงระยะเวลาที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับ ควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อป้องกันปัญหา

จากการใชป้ระโยชน์กัญชาที่ไม่เหมาะสมหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคต่อไป  

 


